

ซีอีโอใหม่ปตท. ลุ้น 'กกพ.'

สรุปสอบชื้อกิจการโกลว์
ลูกค้าดีแทคระทึกชิมดับ
กสทช. ชี้วันนี้ช่วยไม่ช่วย
'แจ็กหมา' คุมธุรกิจอีกปี

'กรณ์' ยื่นนายกฯ-รมว.พลังงาน-กกพ. เปรกบริษัทลูก
ปตท.ชื้อโกลว์ ชี้ทุนใหญ่มีรัฐปกป้องทำธุรกิจแข่งเอกชน
ไม่เหมาะ บอร์ด กสทช.ประชุม 12 ก.ย. ลุ้นैयाวลูก
ค้าดีแทคชิมดับ 'แจ็ก หมา' ขอนั่ง ปร.อาลีบาบาอีก 1
ปี เปิดใจเตรียมแผนฟ้องถ่ายอำนาจ 10 ปี ก่อนตาม
รอย'บิล เกตส์' มุ่งทำงานกุศล (อ่านต่อหน้า 8)



'กรณ์' จัสอบ

นายกรณ์ จากติวณิช
ประธานกรรมการนโยบาย
พรรคประชาธิปัตย์ ยื่น
หนังสือถึงนายกฯและ รมว.
พลังงาน ให้ตรวจสอบ
กรณีบริษัทลูกของบริษัท
ปตท.จำกัด (มหาชน) ชื้อ
กิจการบริษัท โกลว์พลังงาน
จำกัด (มหาชน) ที่อาจขัด
รัฐธรรมนูญ ที่ศูนย์บริการ
ประชาชน บริเวณสำนักงาน
ก.พ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน

‘กรณี’ จีร.เบรกปตท.ซื้อโกลว์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กภพ.) กรณีบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 75 ใช้ความได้เปรียบจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแข่งขันโดยตรงกับเอกชนรายย่อย โดยให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี ซึ่งเป็นบริษัทลูก เตรียมเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ

นายกรณ์กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ทบทวนการซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งใช้งบที่มาจากเงินภาษีของประชาชนกว่า 1 แสนล้านบาทไปดำเนินการ ทั้งที่เงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในด้านอื่นๆ ได้ และในช่วงเวลานี้ไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคง หรือการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ที่จะเข้าหลักเกณฑ์ให้รัฐสามารถเข้าไปดำเนินการได้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปดำเนินการ การเข้าไปซื้อหุ้นจึงเป็นปัญหาระดับนโยบายและกฎหมาย ที่ระบุว่าต้องแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แต่การกระทำของ ปตท.อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบได้ในอนาคต

ค้านทำธุรกิจแข่งเอกชน

“ยืนยันว่าที่เรียกร้องให้ทบทวนไม่มีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนได้เสียแม้แต่ชนิดเดียว แต่มองว่าเป็นเรื่องการแข่งขันที่ต้องเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกราย ต้องส่งเสริมให้เอกชนรวมถึงประชาชนมีโอกาสในการประกอบธุรกิจและค้าขายได้อย่างเสรี ไม่ใช่เอื้อให้ทุนใหญ่ที่มีรัฐปกป้อง มีอำนาจเหนือตลาด และรัฐไม่ควรใช้อำนาจไปประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน ยกเว้นในกิจการที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือสาธารณะที่ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมเท่านั้น” นายกรณ์กล่าว

ปตท.ลั่นกภพ.เคาะซื้อโกลว์

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า ปตท.อยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กภพ.) กรณีนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการที่บริษัท จีพีเอสซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.ซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ว่าเข้าข่ายการทำธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าหากจีพีเอสซีซื้อโกลว์แล้วเสร็จจะส่งผลให้จีพีเอสซีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ กำลังการผลิต 4,835 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 1,940 เมกะวัตต์

นายชาญศิลป์กล่าวว่า กระบวนการซื้อโกลว์เป็นไปตามเป้าหมาย กภพ.เป็นหน่วยงานที่ระบอบกษาปฏผลจะออกมาเป็นอย่างไร ถ้าเดินต่อไปได้ก็ไป ถ้าเดินต่อไปไม่ได้ก็เคารพกติกา ขณะเดียวกันกรณีนี้ที่นายกรณ์จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานและผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นก็สามารถทำได้ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ในส่วนของการบริหารงานจะดำเนินการภายใต้นโยบาย Change for the future ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ปตท.เป็นองค์กรที่อยู่มาแล้วกว่า 40 ปี บุคลากรชุดเดิมเริ่มมีการเกษียณอายุ ดังนั้นจึงต้องสร้างบุคลากรรุ่นใหม่มารองรับดิจิทัลเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน โดยให้ความสำคัญกับสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงแก่เศรษฐกิจของประเทศ

รอฟื้นพันธมิตรลุยไฮสปีดเทรน

นายชาญศิลป์กล่าวว่า ในส่วนของความคืบหน้าการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรร่วมลงทุน 2 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ที่พิจารณาอยู่กว่า 10 ราย ทาง ปตท.จะเริ่มดำเนินการในนามบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด คาดจะมีความชัดเจนช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 2562

“เรากำลังเลือกระหว่าง 2 บริษัท แต่จะจับมือกับใคร ยังไม่รีบตัดสินใจตอนนี้ เพราะต้องคำนึงว่าทำแล้วคุ้ม ต้องดูแลผู้ถือหุ้น ต้องพิจารณาบางประเด็นให้ชัดเจนก่อนยื่นขอช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ และทราบผลช่วงไตรมาส 1-2 ปีหน้า เบื้องต้นคาดใช้เงินลงทุนในส่วนของ ปตท.ประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท” นายชาญศิลป์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับนโยบายการลงทุนในอินโดนีเซียมองว่ายังมีศักยภาพ ประกอบกับ ปตท.เคยค้าขายน้ำมัน เม็ดพลาสติก ปาล์มน้ำมันมาก่อน ทำให้มีประสบการณ์ทั้งบวกและลบ แต่ก็ต้องระมัดระวัง เพราะอินโดนีเซียก็ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเอง การลงทุนในอินโดนีเซียจึงไม่ยาก ต้องศึกษารายละเอียดกฎหมายการลงทุนให้ลึกซึ้ง คาดจะมีความชัดเจนไตรมาส 1/2562

นายบุญยฤทธิ์ กล้วยานมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า ได้แจ้งต่อ กภพ.ถึงกรณีจีพีเอสซี ซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท

โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) สามารถขออนุญาตกับ กภพ.ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าชี้ขาดว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 หรือไม่ เนื่องจากบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าระบุว่า หากธุรกิจได้มีกฎหมายเฉพาะด้าน และมีข้อบทการกำกับดูแลแข่งขันทางการค้าในกฎหมายเฉพาะด้านอยู่แล้ว ให้ใช้กฎหมายฉบับนั้นในการดูแลธุรกิจดังกล่าวได้ทันที ซึ่ง กภพ.มี พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในการดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กฎหมายเฉพาะดังกล่าวในการดูแล และหากภายหลังการควบคุมแล้วพบว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดและมีพฤติกรรมแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ก็ให้ใช้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าได้

กสทช.พร้อมชี้แจงศาล1ก.ย.นี้

นายฐากร ตันพิสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยถึงกรณีบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งของ กสทช.ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ผู้ใช้บริการดีแทคได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานว่า ป้ายวันที่ 11 กันยายน ศาลปกครองกลางนัดตัวแทน กสทช.เพื่อทำการไต่สวนฉุกเฉิน ทั้งนี้ กสทช.พร้อมชี้แจงต่อศาล รวมถึงจะนำเรื่องดังกล่าวพิจารณาในที่ประชุม กสทช.ในวันที่ 12 กันยายน เกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ใช้บริการของดีแทค ก่อนสัญญาสัมปทานบนคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ของดีแทคจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน

นายฐากรกล่าวยืนยันว่า กสทช.จะพิจารณาพร้อมทั้งดำเนินการตามหลักของกฎหมาย และตามประกาศของ กสทช.ที่ระบุให้อำนาจ

นี้แสดงให้เห็นถึงอีกก้าวหนึ่งของการยกระดับของอาลีบาบาในด้านบรรษัทภิบาล จากบริษัทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลไปสู่องค์กรที่มีระบบองค์กรเป็นเลิศและมีวัฒนธรรมในการพัฒนาผู้มีความสามารถ จากเจตนาเริ่มต้นเมื่อครั้งก่อตั้งอาลีบาบาเมื่อปี 2542 ที่ต้องการสร้างบริษัทที่เป็นความภาคภูมิใจของจีนและของโลก สามารถยืนยงได้กว่า 102 ปี ซึ่งไม่มีใครสามารถอยู่กับบริษัทจน 102 ปีได้ อาลีบาบาที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความโปร่งใส มีปรัชญาที่ให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรม และมีการพัฒนาคนเก่งอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีบริษัทใดที่พึ่งพาแต่ผู้ก่อตั้งได้ และเมื่อ 10 ปีก่อนเคยตั้งคำถามว่าอาลีบาบาจะเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไรหลังแจ็ก หม่า ออกจากบริษัท เชื่อว่าหนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาคือการสืบทอดการเป็นผู้นำองค์กรได้ คือการพัฒนาคนที่โปร่งใส พัฒนาคนเก่งและผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ “ความรับผิดชอบของผมและบริษัทที่ต้องทำคือการปล่อยให้คนรุ่นใหม่กว่า เก่งกว่า มารับหน้าที่ผู้นำเพื่อสืบทอดภารกิจ” นายหม่ากล่าว และว่า สำหรับตนได้วางแผนจะทำหน้าที่พาร์ตเนอร์ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา พาร์ตเนอร์ชิพ และยังคงอยากกลับไปสู่เรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่รัก อยากทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อมีความฝันใหม่ๆ รออยู่

วางอนาคตทำงานการกุศล

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานไว้ว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่าหลังจากก้าวลงจากตำแหน่งแจ็ก หม่าจะทำอะไรต่อ แต่มีการระบุถึงการกลับสู่ “วงการการศึกษา” โดยแจ็ก หม่าเคย

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษก่อนจะเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาในปี 1999 ก่อนจะขยายตัวเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และบุคคลที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของจีน

ทั้งนี้ แจ็ก หม่า ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโออาลีบาบาเมื่อปี 2556 แต่ยังคงเป็นบุคคลผู้ที่มีความสำคัญต่อบริษัทเช่นเดียวกับชื่อเสียงในฐานะบุคคลสาธารณะที่มีมากขึ้น โดยในการให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กทีวีที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กันยายน แจ็ก หม่าบอกเป็นนัยถึงแผนการวางมือดังกล่าว โดยระบุว่าต้องการเดินตามรอยบิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำงานโครงการเพื่อการกุศล